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ระเบียบวาระที่  1  เรือ่ง  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1   นายทัธนา  อินทผลึก  นายกเทศมนตรีตำบลชำราก 

- ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยพัฒนาวัดคิรีวิหารฯ และร่วมงานบำเพ็ญกุศล สตมวาร 100 
วัน เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต 

- เทศบาลตำบลชำรากดำเนินการจ้างผู้ประกอบการลงหินตามถนนที่ชำรุด โดยจะ
ลงพร้อมกันทั้ง 2 เขต 

- สัปดาห์ที่แล้วมีน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลชำราก เน่ืองจากฝนตกหนักน้ำจึงระบายไม่ทัน 
เบื้องต้นเทศบาลตำบลชำรากได้ดำเนินการขุดลอกถนนเส้นตราด-คลองใหญ่      
ลำรางสายคลองหลอด สายตรอกกรวด สาย รพช. 

- ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยสางคลองชำรากและเก็บขยะ 
- เทศบาลตำบลชำรากได้ดำเนนิการวางท่อที่ตรอกเขียงเรียบร้อยแล้ว 
- วันนี้จะมีการพัฒนาพื้นที่หมู่ 1 ปลายนา เนื่องจากวันที่ 20 ก.ค. 65 จะมีคณะ

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการขยะมาดูงานที่ปลายนา 
- วันที่ 21-22 ก.ค. 65 วิทยาลัยชุมชนตราดจะมาจัดอบรมและจำลองการท่องเที่ยว

ในพื้นที่ตำบลชำราก ตามจุดต่างๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ 
- เทศบาลตำบลชำรากได้จัดโครงการอบรมการให้ความรู้ด้านจราจร ร่วมกับ           

สภ.บ้านท่าเลื่อน และโรงเรียนวัดคิรีวิหารฯ 
- นายอำเภอเมืองตราดเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ดูแลเรื่องความสะอาด  

ระเบียบวาระท่ี  2      เรือ่ง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  
2.1 นายทัธนา  อินทผลึก  นายกเทศมนตรีตำบลชำราก 

-  ขอให้ที่ประชุมช่วยกันตรวจสอบรายงานการประชุม   
2.2 นายประยุทธ  ติ่งเกษม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำราก 

-  ข้อ 4.1 นามสกุลของรองหัวหน้า ชป.22 ผิด 
2.3 น.ส.นันทนา  นพมาศ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต.ชำราก 

-  ข้อ 4.11 เปลี่ยนจากผู้ใหญ่ติดโควิด เป็นผู้ใหญ่ติดประชุมจึงไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ 

2.4 นางจีรวรรณ  มาลาวรรณ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต.ชำราก 
-  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ลำดับที่ 2 ผิด จีรวรรณ ไม่ใช่ วีรวรรณ 

2.5 นายทัธนา  อินทผลึก  นายกเทศมนตรีตำบลชำราก 
-  หากมีข้อผิดพลาดสามารถแจ้งฝ่ายเลขาฯ เพิ่มเติมได้ 
- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรือ่ง  เพื่อทราบและพิจารณา   
3.1  นายทัธนา  อินทผลึก  นายกเทศมนตรีตำบลชำราก 

- แจ้งเรื่องทั้งหมดในวาระที่ 1 แล้ว 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  ของหัวหน้าส่วนต่าง  ๆ  ของตำบลชำราก   
4.1  พ.ต.อ.สมยา  ด้วงเล็ก  ผกก.สภ.บ้านท่าเลื่อน 

- โควิดบ้านเราเริ่มผ่อนปรนแล้วขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลและป้องกันตัวเอง 
- คดีในพื้นที่ตำบลชำรากมีบ้างแต่เล็กน้อย  
- สภ.บ้านท่าเลื่อน ร่วมกับ อบต.แหลมกลัด ทำโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไข

ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตอนนี้ได้ดำเนินการตรวจปัสสาวะกลุ่มเป้าหมาย 
ในหมู่ที่ 7 , หมู่ 5 และหมู่ 8 แล้ว คาดการณ์ว่าจะดำเนินการตรวจเสร็จทั้งตำบล
ภายในเดือนกันยายน 65 นี้  ในส่วนของพื้นที่ตำบลชำรากปีหน้าคาดว่าน่าจะ
ดำเนินการได้ 

- กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาจะออกเดือนสิงหาคมนี้  แล้วจะมาชี้แจงทำความเข้าใจให้
ทราบกันอีกครั้ง 

- คดีรถชนส่วนใหญ่เกิดจากการขับขี่ย้อนศร ขับรถข้ามเกาะกลางถนน ฝากผู้นำ
เตือนประชาชนในพื้นที่ด้วย และขอให้ช่วยกันรณรงค์เรื่องการทำ พรบ. 

4.2  ร.ต.อดุลย์  อาญาตุลานนท ์ รองหัวหน้า ชป.ที่ 22 
- เมื่อวานมีเด็กมาเล่นฟุตซอลที่ ชป.22 พบว่าไฟบริเวณสนามฟุตซอลไม่ติด 
- ชป.22 ได้พัฒนาบริเวณสวนสาธารณะบ้านเกาะเกตุโดยการตัดหญ้า 

4.3  ร.ท.ถาวร  พวงบุญมี  หน.ชพส.1305 
- การฝึกอบรมในพื้นที่ตำบลชำรากสำหรับปีงบประมาณนี้คงไม่ทัน 
- โครงการชุมชนยั่งยืนของ สภ.บ้านท่าเลื่อน ขอรับรองว่าเป็นโครงการที่ดีจริงๆ 

4.4  น.ส.ธิดา  เมฆวะทัต  ผอ.โรงเรียนวัดคิรีวิหารฯ 
- ขอบคุณจิตอาสาและทุกท่านที่ช่วยพัฒนาบริเวณโรงเรียนคีรีเวสฯ 
- โครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมของ สพฐ. มีทั้ งหมด 77 โรงเรียน           

ทางโรงเรียนวัดคิรีวิหารฯ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเพียงโรงเรียนเดียวที่ได้รับเลือกให้
เป็นโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยม  เบื้องต้นได้จัดทำแผนขอรับงบประมาณมาเพื่อ
พัฒนาเรื่องการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียน และของบในการสร้างห้องศูนย์
การเรียนรู้ ขอความร่วมมือในที่ประชุมเมื่อเราจัดทำศูนย์การเรียนรู้เสร็จแล้วอยาก
ให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้พื้นที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนด้วย  
โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมมุ่งเน้นพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพทุกด้าน ให้เด็กมี
คุณธรรมจริยธรรม ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สำคัญมากในปัจจุบัน และ
เรื่องต่อไปคอืทักษะอาชีพ ในการพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา และเรื่องภาษาในการสื่อสาร เป็นสิ่งที่สำคัญ โรงเรียนมุ่งเน้นจะ
พัฒนาให้ดีที่สุด สพฐ.มุ้งเน้นจะให้นักเรียนได้เรียนที่โรงเรียนนี้มากกว่าการเดิน
ทางเข้าไปเรียนในตัวเมือง  และด้านอาชีพมีอีก 2 เรื่อง คือการแปรรูปอาหาร และ
เรื่อง Smart Farmer ขณะนี้ได้รับงบประมาณและอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในระบบ egp 
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- ขอหารือในที่ประชุมเรื่องการจัดงานวันแม่ 12 สิงหาคม ไม่ทราบว่าทางเทศบาล 

และทางท้องที่ ได้มีการเตรียมการที่จะจัดอย่างไรที่วัดคิรีวิหารฯ หรือไม่ ถ้าจัด
โรงเรียนก็อยากบูรณาการร่วมด้วย แต่ถ้ายังไม่มีโรงเรียนก็จะดำเนินการจัดงาน 
เพราะต้องการเน้นเรื่องความกตัญญู อยากให้เด็กได้แสดงความกตัญญูต่อแม่ 

- ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการรับบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่อยากจนแต่เรียน
ดี ถ้าท่านใดมีความประสงค์ที่จะบริจาคสามารถแจ้งกับทางโรงเรียนได้ โรงเรียนจะ
ออกใบเสร็จให้ซ่ึงใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 

4.5  นายศริิพงษ์  ศรีเมฆ  ประธานกลุ่มเกษตรกรฯ 
- อยากให้โรงเรียนวัดคิรีวิหารฯ ทำหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องขยะ ว่าขยะคืออะไร มาจาก

ไหน มีกี่ประเภท การนำขยะไปใช้ประโยชน์ใช้ได้ยังไง โดยบรรจุหลักสูตรให้
นักเรียนเริ่มเรียนตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมัธยม การทำเกี่ยวกับเรื่องขยะสามารถ
ของบประมาณจาก สปสช. ได้  

- ขอชี้แจงเรื่องกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินการอยู่ ธรรมดาแล้วจะดำเนินการเกี่ยวกับการ
กู้เงิน การออมเงิน แต่ในนามประธานกลุ่มอยากทำด้านสิ่งแวดล้อม มีการดูแล
อนุรักษ์ลิงแสม โดยชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันหุงข้าวไปเลี้ยงลิง เพราะอยากทำเป็น
แหล่งท่องเที่ยวโดยการพานักท่องเที่ยวไปดูลิง เรื่องที่ 2 ที่ทำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
คือ ธนาคารปูแสม โดยจะนำปูที่มีไข่นอกกระดองมาเลี้ยงไว้และนำลูกปูไปปล่อยสู่
คลองธรรมชาติ ซึ่งทุกปีจะมีการลอกคลอง เพื่อไม่ให้คลองตื้นเขิน และมีการคัด
แยกขยะครัวเรือน และด้านเศรษฐกิจพอเพียง ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมาเห็น
ผลงาน และขอส่งประกวดระดับประเทศ ด้านการแปรรูปขยะ ด้านส่งเสริมอาชีพ
ทุกปีจะมีการประชุมและจัดอบรมอาชีพตามที่ชาวบ้านสนใจ ปี 2565 เกษตร
จังหวัดได้สนับสนุนพันธุ์พืชแก่สมาชิก มีสะเดา มะม่วงแก้วขมิ้น มีชะอม ดินสำเร็จ
แบบถุง ปุ๋ยขี้วัว และเมล็ดพันธุ์ผักมาแจกให้ชาวบ้านที่สนใจ จำนวน 30 ราย     
ปศุสัตว์จังหวัดปีน้ีสนับสนุนพันธุ์เป็ดไข่ให้แก่สมาชิก จำนวน 7 ราย  

- คณะอนุกรรมการ คทช. ระดับจังหวัด ขอมาประชุมสัญจรที่กลุ่มเกษตรกรทำ
ประมงชำราก ทางคณะฯ อยากทราบถึงความเดือดร้อน และความต้องการของ
ชาวบ้านเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด และ
ขอฝากนายกฯ หากมีไปประชุม คทช. ระดับจังหวัด ขอฝากเรื่องที่ดินของชำรากที่
ปลายนายังไม่ผ่าน พอยังไม่ผ่านก็ไม่สามารถดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้ แต่ที่   
หนองเสม็ด ท่ากุ่ม เขาผ่านแล้วพอผ่านจะได้โฉนดมา เมื่อครบ 5 ปี จะต้องทำการ
ต่อสัญญา ถ้าจะยกเลิกสัญญาจะยกเลิกด้วยสาเหตุใด แล้วกรณีที่ผู้ที่ได้รับที่ดิน
เสียชีวิตแล้วคนในครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วยจะดำเนินการต่ออย่างไร ติดต่อที่ไหน  

4.6  นายทัธนา  อินทผลึก  นายกเทศมนตรีตำบลชำราก 
- เรื่องที่ดินของปลายนาจะต้องจ่ายเงินให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 

แปดล้านบาท เทศบาลยังไม่มีเงิน เบ้ืองต้นดำเนินการขอยกเว้นเงินจำนวนดังกล่าว
อยู่ ถ้าอนุมัติผ่านหรือไม่ผ่านยังไงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หากมีการประชุมจะนำ
เรื่องทั้ง 3 ประเด็นเข้าชี้แจงในที่ประชุม 

4.7  นายดิเรก  บุญชู  ประธานชมรมผู้สูงอายุ 
- ชมรมผู้ สู งอ ายุ ท ำกิ จ ก รรมต ามป กติ ทุ ก วั น ที่  8  ใน เดื อ น นี้ มี วิ ท ย าก ร                   

อ.เฉลิมพงค์ นามนาด และนักกายภาพจาก รพ.กรุงเทพตราด มาตรวจคัดกรอง
และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม 
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- ในเดือนที่ผ่านมาต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มอบของขวัญ ของกินให้กับ

ผู้สูงอายุ 
- ในปีน้ีมีผู้สูงอายุเสียชีวิตแล้ว 6 ท่าน ตอนนี้มีผู้สูงอายุทั้งสิ้น 407 ท่าน 

4.8  น.ส.ณัฐภัสสร  สินทราลักษณ์  ครู กศน.ต.ชำราก 
- ขอบคุณ ชป.22 และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ที่ช่วยพัฒนาศูนย์การศึกษานอกระบบฯ 
- ขอบคุณ ชป.22 ที่ร่วมจัดกิจกรรม และขอบคุณผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ที่จัดหาสถานที่

ให้จัดกิจกรรม 
- ขอบคุณครูศิริพงษ์ ศรีเมฆ ที่ให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องการจัดการขยะ 

4.9  นายสกนธ์  รัตนเศียร  ประธานสภาเทศบาลตำบลชำราก 
- ขอบคุณสมาชิกทั้ง 2 เขต ที่ช่วยเหลือชาวบ้านเรื่องน้ำท่วม 
- เรื่องการลงหินคาดว่า 2-3 วันน่าจะลงหินได้แล้ว 

4.10  นายประยุทธ  ติ่งเกษม  สมาชกิสภาเทศบาลตำบลชำราก 
- สท.เขต 1 มาประชุมไม่ครบเนื่องจากอยู่หน้างานดูแมคโครลอกคลอง 
- ขอบคุณเทศบาลตำบลชำรากที่ดำเนินการลอกรางระบายน้ำ 
- ไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้าวัดชำรากดับ ขอให้ตรวจสอบด้วย 
- ถนนสายชำราก-ท่าเส้น ถนนเสียหายมาก ขอให้ช่างออกสำรวจด้วย 
- ท่อระบายน้ำบริเวณสวนเจ้จุดไหลลงสวนทุเรียนท่อระบายน้ำเสียหาย 2 ท่อน 
- ถนนบริเวณสวนสมพิศ อยู่สอน หัวคลองยายเหลี่ยม ถนนพังเสียหาย 

4.11  นายสัมภาษณ์  รัตนนารถ  รองนายกเทศมนตรีตำบลชำราก 
- ในพื้นที่ชำรากไม่มีปัญหาเรื่องยาเสพติด ต้องขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันดูแล 

4.12  นายกฤษณะ  ไชยเพชร  ผูใ้หญ่บ้านหมู่ท่ี 1 ตำบลชำราก 
- ขอเชิญ ชป.22 ชพส.1305 และทุกท่าน ร่วมกันพัฒนาตัดหญ้าบริเวณปลายนา 
- ทางหมู่บ้านได้มีการเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติดอย่างต่อเน่ือง 
- หมู่ที่ 1 ประชุมทุกวันที่ 7 ของทุกเดือน เวลา 13.00 น. 

4.13 นายนิวัฒน์  หนูจักร  กำนันตำบลชำราก 
- โครงการที่ สภ.บา้นท่าเลื่อน ทำกับตำบลแหลมกลัดเป็นโครงการที่ดีมาก  
- เรื่องใบกระท่อมมีการดัดแปลงไม่ได้กินแค่แบบต้มเอาน้ำกิน แต่มีการต้มแบบผสม

ยาแกไ้อลงไปด้วย ในส่วนนี้ต้องหาแนวทางการแก้ปัญหากันต่อไป 
- ขอเตือนเรื่องกัญชามีการชุบฝิ่นแล้วนำมาสูบ หากติดแล้วจะเลิกยากมาก 
- ขอปรึกษานายกเรื่องรถบรรทุกดินที่วิ่งช่วงหน้าฝน ขอให้ผู้รับเหมาหยุดวิ่งก่อนได้

หรือไม่ในช่วงหน้าฝน เน่ืองจากถนนชำรุดเสียหายมาก 
- ขอให้นิติกรของเทศบาลตำบลชำรากลงพื้นที่ชี้แจงให้ผู้ประกอบการและชาวบ้าน

ทราบเกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตขุดดินถมดิน 
- เรื่องโควิดขอสอบถามว่าเทศบาลตำบลชำรากสามารถสนับสนุนหน้ากากอนามัยได้

หรือไม่ 
- ขอให้ทกุท่านช่วยกันระวังทรัพย์สิน เน่ืองจากถังแก๊สที่วัดนาเกลือหาย 
- หมู่ที่ 2 ประชุมทุกวันที่ 7 ของทุกเดือน เวลา 09.00 น. 
- ทางหมูบ่้านได้มีการเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติดอย่างต่อเน่ือง 
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4.14  นายทัธนา  อินทผลึก  นายกเทศมนตรีตำบลชำราก 
- เรื่องการขุดดินถมดิน เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ประกอบการและเจ้าของที่  

เบื้องต้นจะแจ้งนิติกรเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับทุกหมู่เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ
กฎหมายการขุดดินถมดินให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ 

4.15  นางสาวณพัชรา  รัตนวาร  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลชำราก 
- ขอบคุณ ชป.22 ส.ท. เขต 2 และทุกท่านที่ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาที่วัดหนองรี 

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 65 
- ทางหมู่บ้านได้มีการเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติดอย่างต่อเน่ือง 
- ขอบคุณเทศบาลตำบลชำรากและสมาชิกสภา ทต.ชำราก ที่ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำ

ท่วมและลอกคลอง 
- เรื่องการวิ่งของรถบรรทุกดิน ทางหมู่ได้มีการทำประชาคมให้ผู้รับเหมาวางเงิน    

มัดจำก่อนที่จะทำการขุด หากถนนพังชำรุดผู้รับเหมาต้องซ่อมก่อนที่จะมารับเงิน
มัดจำคืนแต่ถ้าไม่ซ่อมทางหมู่บ้านก็จะทำเงินมัดจำที่เก็บไว้มาดำเนินการซ่อม 

- หมู่ 3 ประชุมหมู่บ้านทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน ที่ประปาหมู่บ้านทุ่งสนามบิน 
4.16  นางสาวอรัญญา  สังข์ธนู  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลชำราก 

- หมู่ที่ 4 ได้มีการเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติดอย่างต่อเน่ือง 
- จะเริ่มประชุมหมู่บ้านในเดือนหน้า ประชุมทุกวันที่ 6 ของทกุเดือน 
- วันที่ 5 พ.ย. 65 วัดคิรีวิหารฯ จะมีการจัดงานทอดกฐิน 
- ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานบำเพ็ญกุศล สตมวาร 100 วัน 

เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต 
- เรื่องที่มีชาวบ้านนำกิ่งไม้ไปทิ้งไว้ในทางระบายน้ำบริเวณถนนสายตราด-คลองใหญ่ 

ก่อนถึง รพ.สต.ชำราก ขอสอบถามว่าทำแบบน้ันได้หรือไม่ 
- เรื่องการวิ่งของรถดิน ทางหมู่ได้มีการขอไม่ให้วิ่งช่วงเวลานักเรียนเลิกเรียน และหมู่

ที่ 4 ทำประชาคมไม่ให้รถสิบล้อวิ่ง 
4.17  นายรังสรร  รัตนวาร  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 5 ตำบลชำราก 

- หมูท่ี่ 5 ได้มีการเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติดอย่างต่อเน่ือง 
- วันที่ 27 ก.ค. 65 เวลา 09.00 น. หมู่ที่ 5 จะตัดแต่งกิ่งไม้ริมทาง 
- หมู ่5 มีการประชุมทุกวันที่ 4 ของทุกเดือน  
- วันที่ 20 ก.ค. 65 จะมีการตัดหญ้า ใส่ปุ๋ยที่ป่าชุมชน 

4.18  นางสาวทัศนีย์  นิรันต์พานิช  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- เรื่องการจัดกิจกรรมวันแม่ขอสอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก่อนแล้วจะแจ้งใหท้าง

โรงเรียนทราบอีกครั้งว่าจัดหรือไม่ 
- เทศบาลตำบลชำรากมีหน้ากากอนามัยมอบให้กับคณะกรรมการควบคุมโรค โดยให้

เดือนเว้นเดือน ในส่วนของประชาชนทำการแจก 2 ครั้งแล้ว แต่ไม่ค่อยมีชาวบ้าน
มารับ 

4.19  นายทัธนา  อินทผลึก  นายกเทศมนตรีตำบลชำราก 
- เรื่องการทิ้งกิ่งไม้ในทางระบายน้ำบริเวณถนนสายตราด-คลองใหญ่ เป็นการดูแล

ของแขวงทางหลวง 
- ตอนนี้กองการศึกษา กำลังปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวยุทธการบ้านชำราก มี

โครงการจะทำบุญวันที่ 9 เดือน 9 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรือ่ง  เรื่องอื่น ๆ 
5.1 นายทัธนา  อินทผลึก  นายกเทศมนตรีตำบลชำราก 

- ประชุมครั้งถัดไปวันที่ 18 สิงหาคม 2565 
5.2 นายประยุทธ  ติ่งเกษม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำราก 

- ขอสอบถามเรื่องยาฆ่าหญ้า สามารถเบิกได้หรือยงั 
5.3 นางสาวทัศนีย์  นิรันต์พานิช  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

- เรื่องยาฆ่าหญ้าสามารถเขียนใบคำร้องที่กองช่างและรับยาฆ่าหญ้าได้เลย 
5.4 ร.ต.อดุลย์  อาญาตุลานนท ์ รองหัวหน้า ชป.ที่ 22 

- ในการขอความร่วมมือให้ทาง ชป.22 ช่วยงานหรือกิจกรรมต่างๆ หากหัวหน้าชุดอยู่
ขอให้ประสานหัวหน้าโดยตรง 

5.5 พ.ต.อ.สมยา  ด้วงเล็ก  ผกก.สภ.บ้านท่าเลื่อน 
- เรื่องการขุดดินถมดิน อยากให้ในพื้นที่มีความรู้เรื่องกฎหมาย และ พรบ. ต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการขออนุญาต 

ปิดประชุมเวลา  12.00  น. 
 

     (ลงชือ่)                                       ผู้จดบันทกึรายงานการประชุม 
         ( นางทัศนีย ์ หนองกลม )   
       
 

(ลงชื่อ)                                       ผูต้รวจบันทึกรายงานการประชุม 
         ( นายทัธนา  อินทผลึก )   
               นายกเทศมนตรีตำบลชำราก 


